



ประกาศจังหวัดพังงา

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งระดับควบ และมีผู้ครองตำแหน่งนั้นอยู่ โดยให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ประเมินบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ก.พ. กรม กำหนด นั้น

จังหวัดพังงา ได้คัดเลือกข้าราชการผู้ผ่านการประเมินบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น (ตำแหน่งระดับควบ) จำนวน ๒ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑	นางสาวสุนิษา ถิ่นแก้ว	เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลกะปางชัยพัฒนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครอง ผู้บริโภค
๒	นางสาวสิริพร เพ็ญรัตน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ภายใน ๑๘๐ วัน นับแต่วันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลยังไม่ส่งผลงานจะต้องขอรับการประเมินบุคคลใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงให้ทักท้วงได้ ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวนิรชา บัณฑิตยชาติ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

บัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศจังหวัดพังงา
เรื่อง รายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ของ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่ง ที่ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นางสาวสุนิษา ถิ่นแก้ว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคัมครอง ผู้บริโภคร เภสัชกรปฏิบัติการ	๑๒๖๑๙๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา กลุ่มงานเภสัชกรรมและคัมครอง ผู้บริโภคร เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)	๑๒๖๑๙๗	เลื่อนระดับ
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการจำหน่ายยาในร้านชำ ผ่านนโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผลในชุมชนตำบลเหล จังหวัดพังงา				๑๐๐%
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การพัฒนาความรู้ด้านการใช้ยาของประชาชนตำบลเหล จังหวัดพังงา				
๒	นางสาวสิริพร เพ็ญรัตน์	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ	๑๒๓๖๑๔	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง กลุ่มงานการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยใน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๒๓๖๑๔	เลื่อนระดับ
	ชื่อผลงานส่งประเมิน	การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงเบาหวานในระยะการตั้งครรภ์				๑๐๐%
	ชื่อแนวคิดในการพัฒนางาน	การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจำหน่ายมารดาหลังคลอดที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์				
	รายละเอียดเค้าโครงผลงาน	"แนบท้ายประกาศ"				

ผลงานวิชาการของผู้ที่ผ่านการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. นางสาวสุนิษา ถิ่นแก้ว

เภสัชกรชำนาญการ (ด้านเภสัชกรรมคลินิก)
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค
โรงพยาบาลกะปงชัยพัฒนา
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ผลงานเรื่อง การพัฒนาระบบเฝ้าระวังการจำหน่ายยา

ในร้านชำ ผ่านนโยบายส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล

ในชุมชนตำบลเหล จังหวัดพังงา

แนวคิดการพัฒนาเรื่อง การพัฒนาความรู้ด้านการใช้ยาของประชาชน
ตำบลเหล จังหวัดพังงา



๒. นางสาวสิริพร เพ็ญรัตน์

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
(ด้านการพยาบาล)

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มงานการพยาบาล

โรงพยาบาลตะกั่วทุ่ง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา

ผลงานเรื่อง การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงเบาหวาน

ในระหว่างการตั้งครรภ์

แนวคิดการพัฒนาเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผนจำหน่าย
มารดาหลังคลอดที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์

